

สัปดาห์บล็อกเชนครั้งแรกในไทยพร้อมต้อนรับผู้คน จากทั่วโลก



งานสัปดาห์บล็อกเชนครั้งแรกของประเทศไทย พร้อมต้อนรับผู้คนที่สนใจในเทคโนโลยีบล็อกเชนจากทั่วโลกสู่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562

ในยุคสมัยที่คำว่าดิสรรับชั้น เทคโนโลยีได้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นหัวข้อในการอบรม-สัมมนา การพาดหัวข่าวหรือการทำการตลาดเกี่ยวกับการปฏิบัติเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและสังคมการทำงาน หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีที่เรียกว่า “บล็อกเชน” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของการถือครองทรัพย์สิน การจัดการบริหารงาน และการโอนถ่ายมูลค่าอย่างสิ้นเชิง

งานสัปดาห์บล็อกเชนแห่งประเทศไทย (Thailand Blockchain Week 2019) ได้รับความร่วมมือจากผู้จัดงาน ประชุมทุกงาน ประสานงานเชิญผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศได้มาให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนี้

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 งาน Asia Cryptocurrency Investmesnt เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม อินเทอร์เน็ตคอนติเนนทัล กรุงเทพฯ ถ.เพลินจิต พบผู้เข้าร่วมงานและผู้บรรยายที่มีความรู้ลึกจึ้งจริงเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลจากทั่วเอเชีย อาทิ เกาหลีใต้ ฮองกง จีน สิงคโปร์ ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 5 -10 ปีในอุตสาหกรรมนี้

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 งาน Blockchain Thoughts Leadership Conference เวลา 13.00 – 18.30 ณ

โรงแรมแชนกรี-ล่า กรุงเทพฯ ซ.วัดสวนพลู เขตบางรัก งานพิเศษเหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร ผู้นำส่วนราชการ หรือผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน ตลอดผู้ที่สนใจที่จะนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปประยุกต์ใช้กับกิจการหรือองค์กรของท่าน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อบล็อกเชนสำหรับเมืองอัจฉริยะ การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตในสินทรัพย์ดิจิทัล การสร้างงานการจ้างงานในอนาคตของยุคเทคโนโลยีดิจิทัล นพบกับผู้บรรยายและผู้ร่วมเสวนากว่า 20 ท่านจากทั่วทั้งเอเชีย ตะวันออกกลางและยุโรป

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 งาน Thailand Blockchain Genesis 2019 เวลา 8.00 – 18.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ถ.พระรามที่ 4 งานมหกรรมบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยคนไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริง ระดมความร่วมมือจากทุกชุมชนบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลจากประเทศ จัดงานใหญ่ที่สามย่าน มิตรทาวน์ บนพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. รองรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน พร้อมผู้แสดงนิทรรศการกว่า 40 บูท และเวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจ

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 งาน Global Blockchain Leadership Awards Cruise เวลา 17.30 – 21.030 น. ณ เรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ นำผู้ร่วมงานและสปีกเกอร์จากนานาชาติลงเรือชมความงดงามของประเทศไทยตลอดแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขึ้นเรือที่ท่าเรือริเวอร์ ซิตี้ ซ.เจริญกรุง 30 ถ.เจริญกรุง

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 งาน NEXT BLOCK ASIA Conference 2.0 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ โรงแรมดับเบิลยู กรุงเทพฯ ถ.สาทร งานสัมมนาบล็อกเชนชั้นนำจากทวีปยุโรป ซึ่งได้กลับมาจัดงานในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากมองเห็นศักยภาพของไทยในการมีความสามารถเป็นศูนย์กลางของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในภูมิภาคนี้ได้ นำผู้บรรยายที่มีประสบการณ์เฉพาะทางจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และฮ่องกงมาให้ความรู้กับผู้สนใจอย่างเต็มที่

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวข้างต้น สามารถทราบรายละเอียดของงานต่างๆและซื้อบัตรได้ที่

www.thaiblockchainweek.com โดยใช้โค้ด TBW19 ลดราคาบัตร 40-50% พร้อมรับ 1 สิทธิได้ลุ้นกล่องเรือสำราญเจ้าพระยาครุยส์ร่วมกับสปีกเกอร์และสื่อจากนานาชาติ